

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VĂN MINH, GIÀU MẠNH

LÊ QUANG CHIẾN

UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà



Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chiến tranh tàn khốc, thiên tai khắc nghiệt, mảnh đất và con người Đông Hà phải chịu nhiều hy sinh, mất mát, đau thương, nhưng chính những đặc điểm đó đã hun đúc, làm nên giá trị cao đẹp của con người Đông Hà về tinh thần đoàn kết, ý chí nghị lực, khát vọng vươn lên, vượt qua bao khó khăn để xây dựng Đông Hà vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, xứng đáng là trung tâm đô thị tỉnh lỵ, điểm sáng đầu cầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đông Hà là địa danh đã có từ lâu trong lịch sử, được hình thành giữa “khúc ruột” miền Trung. Trải qua biến cố thăng trầm của dòng lịch sử, Đông Hà luôn là vị trí trung tâm và chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Trị. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân Đông Hà cùng quân, dân toàn tỉnh và cả nước lập nên những chiến công vang dội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đông Hà là vùng đất hoang tàn đổ nát, hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Bước vào thời kỳ mới, với điểm xuất phát thấp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đông Hà đã phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước tái thiết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà từ một thị xã khu vực trở thành thị xã trung tâm của tỉnh. Tháng 12 năm 2005, Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập thành phố Đông Hà

trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn, là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu quá trình phát triển của thành phố Đông Hà.

Sau 15 năm thành lập thành phố, một quãng thời gian không dài nhưng Đông Hà ngày nay đã chuyển mình vươn lên mạnh mẽ. Từ một thị xã nhỏ đến nay đã trở thành thành phố trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Nền kinh tế phát triển toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thương mại dịch vụ tiếp tục khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp - xây dựng là động lực, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa; hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội các năm 2021, 2022, 2023 đạt 19.756 tỷ đồng, tăng bình quân 28,8%/năm. Tổng thu ngân sách tăng bình quân là 31,2%/năm, đặc biệt năm 2022 là năm đầu tiên thành phố thực hiện tự cân đối chi thường xuyên. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan, đầu



Một góc thành phố Đông Hà

tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đã có những bước đột phá và chuyển biến về quy mô, tốc độ theo hướng hiện đại, văn minh. Hạ tầng phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ. Nhiều công viên, hệ thống điện chiếu sáng, khu đô thị có quy mô được đầu tư tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị. Năm 2018, thành phố Đông Hà đã cùng 39 thành phố khác trên toàn thế giới được vào vòng chung kết cuộc thi Thành phố Xanh giai đoạn 2017 - 2018 do Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tổ chức. Đông Hà đang có sức vươn mới khi kết nối với Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, cảng Cửa Việt, khu du lịch biển Cửa Việt và tương lai gần là cảng hàng không sân bay

Quảng Trị, đô thị Cửa Việt, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai hàng chục dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó có nhiều dự án động lực quan trọng của Trung ương, tỉnh, thành phố. Hiện tại không gian đô thị đã mở rộng về phía Đông, từng bước phát triển mạnh về phía Bắc và tập trung phát triển cân xứng cả hai bờ sông Hiếu. Nếu như những năm 2009 trở về trước, Đông Hà chỉ được xem là thành phố ven sông, thì nay sông Hiếu đã được định hướng đưa vào nằm gọn trong lòng thành phố; hiện toàn thành phố đã có trên 10 cầu lớn, tạo sự liên kết các vùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong hướng phát triển đô thị Đông Hà về phía Bắc và phía Đông đi qua sông Hiếu, sông Thạch

Hãn, đúng định hướng lấy trục sông Hiếu làm trung tâm, làm thay đổi diện mạo thành phố tinh lý đang trên đà phát triển.

Cùng với quyết tâm phát triển kinh tế, thành phố chú trọng chăm lo phát triển văn hoá - xã hội một cách toàn diện. Quy mô, chất lượng giáo dục - đào tạo được chú trọng; hệ thống trường, lớp và cơ sở vật chất từng bước được chuẩn hoá, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; Đông Hà luôn là đơn vị trong nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng, phong phú, thiết thực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị

được chú trọng và ngày càng phát triển sâu rộng. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là kiểm soát được dịch sốt xuất huyết và đại dịch Covid-19. An sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững luôn được chú trọng, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,22%/năm, đến nay còn 1,47%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, tình hình tội phạm được kiểm chế và đẩy lùi trên một số lĩnh vực.

Một trong những nhân tố quyết định thành công của công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong 15 năm qua là sự quyết tâm cao trong lãnh đạo của Đảng, sự tích cực chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị toàn thành phố và tinh tiên phong, gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên từ thành phố đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng không ngừng được đổi mới. Bộ máy chính quyền các cấp vận hành hiệu quả. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư,

kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyên biến tích cực. Dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền và phấn khởi trước sự phát triển của thành phố. Từ những thành quả đó, vị thế của thành phố ngày càng được nâng lên, đến nay, thành phố Đông Hà đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh và đang trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định.

Tương lai đang mở ra nhiều thời cơ đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, khát vọng cống hiến; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, đồng thuận xã hội. Tích cực triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố phù hợp với quy

hoạch của tỉnh Quảng Trị; tăng cường quảng bá thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, mở rộng phát triển thương mại dịch vụ và du lịch. Tập trung phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, văn minh đô thị; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thực hiện ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng chính quyền điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thành phố. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Vận hành hệ thống chính trị đồng bộ, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

Với niềm tin và khát vọng vươn lên vì một thành phố Đông Hà ngày mai giàu đẹp, văn minh, toàn đảng, toàn quân, toàn dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm đưa thành phố Đông Hà vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập, xứng đáng là đô thị tỉnh lỵ, là điểm sáng đầu cầu trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HĐND TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA THÀNH PHỐ

LÊ THỊ ANH ĐÀO

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố



tổ chức thực hiện như: các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn; các nghị quyết phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, Nghị quyết về thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045, Nghị quyết về thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và các nội dung quan trọng khác, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố.

Tại các kỳ họp, thời gian trình các báo cáo được rút gọn hơn; thời lượng cho thảo luận và chất vấn được tăng lên; các ý kiến góp ý, chất vấn của các đại biểu đã bám sát thực tiễn và đi sâu vào trọng tâm của các vấn đề cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, giúp chính quyền, các ngành chức năng các cấp và những người có trách nhiệm nhận thấy những bất cập, hạn chế để đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát ở cơ sở. Đặc biệt, đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp và giám sát chuyên đề, đã chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát. Tổ chức khảo sát thực tế để nắm thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị; năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020; HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Đến nay, thành phố Đông Hà đã đạt các tiêu chí đô thị loại II; ngày 02/8/2024, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình trình Chính phủ xem xét công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị.

Để đạt được kết quả nêu trên, thành phố Đông Hà luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành cấp

tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, ưu tiên nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Cùng với sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, và phải kể đến sự đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Thành ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, các biện pháp thiết thực, khả thi. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức 19 kỳ họp (7 kỳ họp thường lệ và 12 kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua 262 nghị quyết quan trọng để UBND thành phố điều hành,

được giám sát báo cáo làm rõ các nội dung liên quan, đồng thời tổng hợp những nội dung nổi cộm, còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố để đưa vào nội dung chất vấn các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được coi trọng với tinh thần hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và thấu hiểu những vấn đề mà nhân dân quan tâm, trăn trở vì sự phát triển của địa phương, sự phồn vinh của xã hội. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã lắng nghe, thu thập, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết để tìm ra các phương án, biện pháp giải quyết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hợp lòng dân. Công tác tiếp công dân được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Từ đó, thành phố Đông Hà đã nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 11,8%; giai đoạn 2016-2020 đạt 11,07%; kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đạt 12%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn; công nghiệp là động lực; nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hàng năm trên 19%; nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn đã và đang được triển khai tạo tiền đề quan trọng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác tuyên

truyền giáo dục thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển cả về hệ thống, quy mô và chất lượng, đã hình thành một số cơ sở giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; thông tin, truyền thông có nhiều đổi mới; Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển. Hàng năm, thành phố hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tuyển quân và xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Hội đồng nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố; trong thời gian, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn với việc xác định các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng của việc ban hành nghị quyết, xác định rõ đối tượng, các nguồn lực, tính khả thi, khả năng của cân đối của địa phương và những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trước mỗi kỳ họp các Ban của Hội

đồng nhân dân tổ chức khảo sát thực tế, giám sát trực tiếp về kết quả triển khai, thực hiện nghị quyết ở các cơ quan chuyên môn để tạo điều kiện thuận lợi trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo phù hợp với thực tế và mang tính khả thi cao.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp trong việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND, các Ban HĐND cần được tham gia ngay từ khi dự thảo các đề án, tờ trình để tham gia ý kiến và chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra. Đồng thời, các Ban của HĐND cần có sự chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị, thống nhất nội dung trình, đặc biệt với những nội dung trình còn ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất chung.

Thứ ba, Thường trực HĐND, các Ban HĐND lắng nghe, nắm bắt thông tin từ nhiều phía, nhiều chiều thông tin đến nghị quyết chuẩn bị ban hành để từ đó có quyết định đúng đắn. Báo cáo thẩm tra của các Ban cần tập trung phân tích, phản biện và nêu rõ chính kiến của các Ban, đối với những vấn đề chưa rõ ràng, chưa đủ cơ sở pháp lý thì kiến nghị không đưa vào chương trình kỳ họp để đảm bảo tính khả thi của nghị quyết; các báo cáo thẩm tra phải thật sự là cơ sở tin cậy để đại biểu HĐND thảo luận và quyết định.

Thứ tư, quyết định và giám sát là hai chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân, nó có mối quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Do đó, ngoài việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương cần phải tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết để có quyết định đúng đắn giúp cho những thông tin phản ánh từ hoạt động giám sát đi vào thực tế cuộc sống người dân./.

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Hành trình 15 năm xây dựng và phát triển

HỒ SỸ TRUNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố



và Nhà nước về những nỗ lực xây dựng, phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Sau khi trở thành thành phố, mặc dù trong điều kiện tình hình cả nước và tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, song đề xứng tầm với địa bàn động lực của sự phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, với sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Đông Hà đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tạo bước đột phá trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2006 - 2010 đạt 14,8%; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 11,8%; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,07%; kế hoạch giai

Điềm lại quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Đông Hà từ một thị trấn nhỏ những năm đầu thế kỷ XX cho đến hôm nay, có thể nhận thấy sự đổi thay nhanh chóng đang diễn ra trên vùng đất chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh và thiên nhiên khắc nghiệt. Để có được sự đổi thay to lớn đó, là nhờ vào ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng, toàn quân

và toàn dân thành phố, sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh. Sau 4 năm kể từ khi được công nhận là đô thị loại 3 (vào năm 12/2005), Đông Hà nỗ lực xây dựng đô thị và ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/2009/NQ-CP về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Khát vọng về một thành phố tương lai đã trở thành hiện thực, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng

đoạn 2021 - 2025 đạt 12%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn; công nghiệp là động lực; nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Các loại hình kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển đa dạng, khá bền vững. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế là nền tảng để xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà trở thành một trong những trung tâm thương mại của khu vực miền Trung. Hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; công tác huy động nguồn lực

cho đầu tư phát triển tăng khá cao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân hàng năm trên 19%; nhiều công trình trọng điểm, quy mô lớn đã và đang được triển khai tạo tiền đề quan trọng từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan được chú trọng triển khai thực hiện; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đã có những bước đột phá và chuyển biến về quy mô, tốc độ theo hướng hiện đại, văn minh; hệ thống giao thông kết nối vùng từng bước hoàn thành như đường

Bà Triệu, đường Thuận Châu, đường Lê Thánh Tông, đường Phường 2 - Đông Lễ - Đông Lương, đường Hoàng Diệu, đường Thanh Niên, đường Trường Chinh, tuyến tránh phía Đông, đường Trần Bình Trọng và Đập ngăn mặn sông Hiếu... Từ nguồn vốn ADB, WB đã đầu tư hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, các hồ điều hòa từng bước giải quyết vấn đề thoát nước thải và xây dựng mỹ quan đô thị. Nhiều công trình, khu đô thị có quy mô hiện đại được đầu tư, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị, không gian đô thị ngày càng phát triển hài hòa, đúng định hướng lấy trục sông Hiếu làm trung tâm. Nhà



Một góc thành phố Đông Hà

ở của Nhân dân xây dựng với kiến trúc phong phú, đa dạng. Hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đô thị đầu tư bằng nhiều hình thức; công tác xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện và tạo sự thay đổi rõ nét về diện mạo của thành phố. Thành phố đã quan tâm thực hiện việc trồng rừng, cây xanh đô thị. Năm 2018, thành phố đã vinh dự cùng 40 thành phố khác trên toàn thế giới vào vòng chung kết cuộc thi thành phố xanh giai đoạn 2017 - 2018 do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tổ chức.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng; đặc biệt là chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố gắn với kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị tạo ấn tượng sâu sắc trong Nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được chú trọng đầu tư xây dựng, hiện có 62/62 khu phố có nhà văn hóa, 9/9 phường có Trung tâm văn hóa thể thao. Phong trào tập luyện thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; qua đó góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Sự nghiệp giáo

dục và đào tạo ngày càng phát triển cả về hệ thống, quy mô và chất lượng, đã hình thành một số cơ sở giáo dục chất lượng cao, hội nhập quốc tế. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; Đông Hà luôn là đơn vị trong nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng học sinh giỏi. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Các cơ sở y tế được đầu tư nhiều trang thiết bị mới, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, hoạt động xã hội hoá y tế được đẩy mạnh, chất lượng chăm sóc và khám, chữa bệnh cho Nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo; quản



Một góc thành phố Đông Hà

lý nhà nước về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai chặt chẽ; các chương trình quốc gia về Y tế được thực hiện tốt. Công tác dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động được chú trọng và có bước chuyển biến tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm trên 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 0,1%/năm, đến nay còn 1,47%. Đời sống Nhân dân tiếp tục cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển. Hàng năm, thành phố hoàn thành tốt công tác huấn luyện, tuyển quân và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Những kết quả đạt được là minh chứng của sự nỗ lực vượt bậc, vươn lên bằng sự cộng hưởng của bề dày lịch sử, văn hóa và bằng trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà trong chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua. Đặc biệt trong những năm gần đây, Đông Hà đang hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại II, từng bước trở thành đô thị thông minh, bắt kịp xu thế phát triển của

các đô thị động lực trong nước. Cùng với sự tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với các ngành cấp tỉnh của UBND thành phố, ngày 15/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1234/QĐUBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Đến nay, thành phố Đông Hà đã xây dựng đề án Phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết và ngày 25/7/2024, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị, theo đó Hội đồng thẩm định đã thống nhất đánh giá đô thị thành phố Đông Hà đạt 85,94, đạt tiêu chí đô thị loại II. Đây thực sự là “chìa khóa” mở hướng phát triển của thành phố trong thời kỳ mới, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền đô thị. Và từ đây, nói như dự phóng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: Đông Hà “đang dồn năng lượng cho cuộc chạy việt dã vào tương lai”.

Với vị trí thuận lợi về giao thương và đối ngoại, Đông Hà có nhiều tiềm năng thu hút, đầu tư để phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội. Bên cạnh đó, Đông Hà sẽ có sức vươn mới khi kết nối với Khu Kinh tế Đông Nam

Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, khu du lịch biển và cảng Cửa Việt và tương lai gần là cảng hàng không sân bay Quảng Trị. Hiện tại không gian đô thị đã mở rộng về phía Đông, từng bước phát triển mạnh về phía Bắc và tập trung phát triển cân xứng cả hai bờ sông Hiếu. Hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp đô thị, thương mại - dịch vụ từng bước được đầu tư đồng bộ. Nhiều công viên, hệ thống điện chiếu sáng, khu đô thị có quy mô được đầu tư tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan đô thị... Vị thế của thành phố ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kết nối với các đô thị trong vùng và khu vực để trở thành địa bàn động lực cho sự phát triển của tỉnh, mang diện mạo của đô thị sinh thái xanh, đô thị thông minh, “thành phố kết nối xanh” với ba trụ cột là “xanh - thân thiện - năng động”.

Nhìn Đông Hà đang “lớn lên” từng ngày, từ một thị xã hoang tàn đổ nát sau chiến tranh nay được biết đến là “Thành phố đầu cầu trên hành lang kinh tế Đông - Tây” (EWEC), có thể vững tin rằng, thành phố Đông Hà sẽ sớm khẳng định mình - một thành phố trẻ, năng động và phát triển, là địa bàn động lực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN GÓP PHẦN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI II

NGUYỄN HỒNG HẢI

UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố



Đ/c Nguyễn Chiến Thắng - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đ/c Lê Quang Chiến - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà trao quà cho người nghèo

Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở, nền tảng quan trọng trong phát huy toàn diện sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, là động lực lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống đại đoàn kết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần

Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ lớn lao và vinh quang của toàn thể cán bộ, Nhân dân, của toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Những năm qua, quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai các giải pháp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết trong từng cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động mọi nguồn lực trong Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các phong trào tự quản ở khu dân cư. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 612 mô hình tự quản như: “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân”, “Tổ tự quản toàn diện”, “Thùng rác xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Ve chai tình thương”, “Gốc cây nở hoa”, “Tuyến đường Led”, “Phật giáo Đông Hà tham gia giữ gìn ANTT và xây dựng văn minh đô thị”, “Camera giám sát an ninh”, “Móc khóa an ninh”, “Dòng họ, khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, dòng họ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh kế... Vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào xã hội hóa xây dựng cơ sở, Nhân dân toàn thành phố đã đóng góp 54,8 tỷ đồng xây dựng 969 công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như bê tông hóa giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa khu phố, điện chiếu sáng cây xanh, vỉa hè; 1.213/1.408 gia

đình có người thân qua đời thực hiện đầy đủ 04 tiêu chí đảm tang văn minh (đạt 86,2%). Đến nay toàn thành phố có 22.144/23.027 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 96,2%); 60/62 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 32 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh...

Trong đợt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bão lụt, Mặt trận các cấp thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân kêu gọi, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động từ thiện, thiện nguyện đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống, tính mạng và sức khỏe Nhân dân, thể hiện tinh thần tự nguyện, tự quản ở khu dân cư được phát huy hiệu quả. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo tiêu biểu: “Máy ATM gạo miễn phí”, “Nồi cơm Mặt trận”, “2 nhà kẹp 1 nhà”, “Góc bếp yêu thương”, “Đội shiper 0 đồng”, “Áo xanh đồng hành chống dịch”, “Tủ bánh mỳ yêu thương”, “Siêu thị 0 đồng”, “Đi chợ mùa dịch”; “Tổ Covid-19 cộng đồng”... Kết quả đã kêu gọi, vận động tiền, hàng hóa ước tính hơn 12 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu và Nhân dân gặp khó khăn tại

các khu cách ly, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; giúp Nhân dân Đông Hà, Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn chống dịch; hỗ trợ Nhân dân ảnh hưởng lụt bão...

Không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở 62/62 khu phố với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư, góp phần tăng cường tập hợp Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với Nhân dân; biểu dương, khen thưởng 450 gương điển hình, tiêu biểu trong các phong trào thi đua; trao tặng 65 Nhà đại đoàn kết trị giá 3.250.000.000 đồng, tặng 3.157 suất quà, trị giá 683.119.100 đồng cho người nghèo thông qua kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ; biểu dương 862 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của các hội quần chúng, chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng... phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các

hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nổi bật, đã phối hợp xây dựng được 09 mô hình “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”; thường xuyên quan tâm gặp gỡ, thăm và chúc mừng các ngày lễ trọng của các tôn giáo, nhờ đó, mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với cấp ủy Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố ngày càng gắn bó, thân thiện.

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác vận động, hỗ trợ, chăm lo người nghèo luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, MTTQ các cấp thành phố đã vận động được trên 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ các nguồn vận động, Mặt trận các cấp đã khảo sát và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 527 Nhà Đại đoàn kết với số tiền 12.944.712.000 đồng; hỗ trợ phương tiện phát triển kinh tế cho 351 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 1.295.485.000 đồng; thăm, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, khó khăn đột xuất, tiếp sức đến trường cho 37.015 trường hợp với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng... Từ đó, tỉ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố ngày càng giảm, hiện tại còn 1,47%, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, thực hiện các giải pháp đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Hằng năm, lựa chọn nội dung giám sát phù hợp như: Giám sát công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị; Đề án “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030”; Quy định số 124-QĐTW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “*giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên*”... qua đó, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Tăng cường phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm luôn được Mặt trận các cấp thành phố quan tâm, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ các cấp thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân, vai trò nòng cốt của các hội, đoàn thể, các chức sắc, chức việc, các cá nhân tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động của MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “*Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc*”; tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong Nhân dân để chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh./.

LLVT THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH

Bài & ảnh: **LÊ DUY TÂN**
Chính trị viên Ban CHQS thành phố



Đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu cấp phương trong KVPT năm 2024

Năm 2024 là năm tăng tốc để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch công tác của nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2024. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lực lượng vũ trang

(LLVT) thành phố luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các phòng, ban cơ quan Bộ chỉ huy, sự đoàn kết nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy, chỉ huy và mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của LLVT thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Ngay từ những ngày đầu năm, với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Đảng ủy- Ban Chỉ huy

đã tham mưu cho thành phố tổ chức các hội nghị để đánh giá kết quả công tác của nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, trong đó Đảng ủy quân sự đã tổng kết công tác xây dựng đảng bộ năm 2023 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; hội nghị tổng kết quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở năm 2024 để tham mưu cho thành phố trong lãnh



Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà động viên công tác diễn tập chiến đấu cấp phường trong KVPT năm 2024

đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương bảo đảm một cách chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở; tham mưu ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ theo các mệnh lệnh, nghị quyết, chỉ thị của trên về thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung như: Tổ chức giao quân năm 2024 bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu, chất lượng, trong đó đã cùng với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội của địa phương làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các trường hợp thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, để gia đình và các em yên tâm thực hiện nhiệm vụ; tham mưu tổ chức và tham gia các nội dung hội thi, hội thao của thành phố và cấp trên đạt được những kết quả nhất định, đã đạt giải Ba hội thao quốc phòng dân quân tự vệ;

tham mưu cho thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp phường trong khu vực phòng thủ của thành phố, kết quả 2 phường (Phường 4, phường Đông Lễ) đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị; đặc biệt Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thành phố giai đoạn 2019- 2024, được Bộ CHQS tỉnh giao làm điểm để chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh.

Làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên bám nắm tình hình, chủ động đề xuất tham mưu xử lý các tình huống, đặc biệt làm tốt công tác phối hợp với Công an thành phố trong triển khai và thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong bảo đảm ANCT- TTATXH trên địa bàn,

trong đó đã làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an toàn cho các Đoàn công tác của Trung ương, các Bộ đến thăm và làm việc trên địa bàn thành phố.

Đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Ban CHQS thành phố đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của trên đến toàn thể các bộ, chiến sỹ nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng quân nhân, xây dựng ý chí, quyết tâm và động lực để từng tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ ở các cấp, đặc biệt các dịp lễ tết, sự kiện chính trị của địa phương; chủ động phối hợp triển khai các phương án với các lực lượng khi có tình huống, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Ban CHQS cấp phường, các đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch, phương án trong bảo đảm trực, xử lý tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, chiến sỹ dân quân các chuyên ngành, huấn luyện tự vệ ở các cơ quan, đơn vị; huấn luyện dự bị động viên nguồn cơ quan quản lý để nâng cao chất lượng mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong

công tác, nắm chắc yếu lĩnh, kỹ năng chiến thuật, sử dụng các loại trang bị có trong biên chế sẵn sàng là lực lượng trong xử lý các tình huống của địa phương.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để cán bộ, nhân dân, học sinh nắm được các chủ trương, quan điểm, đường lối, chiến lược quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay, nhất là những chiến lược quốc phòng, an ninh mới, các Luật mới ban hành có liên quan. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đề xuất bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2, 3 theo kế hoạch của trên; chỉ đạo các địa phương trong tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng còn lại đúng theo quy định.

Để tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương những tháng còn lại của năm 2024, trên cơ sở quán triệt các kế hoạch, hướng dẫn trong thực hiện các nhiệm vụ, Đảng ủy- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố quyết tâm tham mưu cho địa phương và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đó là:

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương theo

kế hoạch, trong đó chủ động triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2025 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ.

Tham mưu và phối hợp với các đơn vị trong thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà và chuẩn bị đón nhận đô thị loại 2 bảo đảm chu đáo, trật thị, an toàn.

Tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân tạo sự lan tỏa về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; sự phát triển vững mạnh của nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn vừa qua một cách chặt chẽ, ý nghĩa, trang trọng.



Ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ thành phố Đông Hà

Duy trì thường xuyên công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bám nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử lý tốt các

tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, trong đó chú trọng bảo đảm cho các phương án về lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão được dự báo có nhiều phức tạp, khó lường của năm nay.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong cán bộ, Nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố các tiềm lực về quốc phòng, an ninh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của thành phố vững chắc, có chiều sâu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo tiền đề và cơ sở vững chắc cho thành phố

hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và nhiệm kỳ 2020- 2025.

Góp sức trẻ xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh

Bài & ảnh: DƯ QUANG TÀI
Phó Bí thư Thành đoàn

Hòa chung không khí của những ngày hè “rực lửa” nhiệt huyết, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm lập thành tích chào mừng 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2024) của tuổi trẻ toàn thành phố ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những dấu ấn trên mỗi công trình, phần việc thanh niên hôm nay của tuổi trẻ Đông Hà đang thể hiện ý chí, khát khao cống hiến với mong muốn góp sức xây dựng thành phố Đông Hà kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.



Lễ ra quân tháng Thanh niên năm 2024

Sám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2024). Với mục tiêu 100% các đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố;

100% các tổ chức Đoàn, Đội, đơn vị trực thuộc có ít nhất 1 công trình thanh niên, cấp thành phố có ít nhất 2 công trình chào mừng đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong tuổi trẻ toàn thành phố. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình 15 năm xây dựng và phát triển của thành phố Đông Hà. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào

cho thanh thiếu nhi về những giá trị văn hóa, con người, tinh thần, truyền thống, sự năng động, khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ và bền vững của cán bộ và Nhân dân thành phố. Qua đó, không ngừng cổ vũ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Đông Hà trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thời gian qua, các hoạt động của Tuổi trẻ Đông Hà diễn ra đa dạng, phong phú cả về hình thức tuyên truyền cũng như nội dung thực hiện. Qua đó, làm dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi đoàn viên, thanh niên ở từng cơ sở đoàn. Các công trình, phần việc do đoàn thanh niên cơ sở đăng ký thực hiện được chính quyền địa phương và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Phát huy thế mạnh với lực lượng đoàn viên thanh niên đông đảo, luôn xung kích, tiên phong trong mọi lĩnh vực học tập, lao động, hoạt động xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố và địa phương, Thành Đoàn đã tổ chức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ (11/8/2009-11/8/2024)

thực hiện các công trình, phần việc thiết thực như: Phát động ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên, theo đó Thành đoàn đã phối hợp cùng Đoàn cơ sở Phường 1 và Chi đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Trị tổ chức hoạt động tuyên truyền và vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương mở tài khoản thanh toán, góp phần vào việc phủ QR, xây dựng tuyến phố không dùng tiền mặt; phối hợp với Đoàn phường Đông Thanh trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Chương trình Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện “Hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”, Vui Tết Thiếu nhi 01/6, tổng giá trị hơn 3 triệu đồng. Phối hợp cùng Đoàn cơ sở Phường 5 tổ chức Chương trình khai mạc Hè và Hội thao cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2024. Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 tại phường Đông Lương, Thành đoàn phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc đã trao tặng công trình “Tuyến đường Thanh niên kiêu mẫu” cho Đoàn phường; trao tặng “Thùng rác xanh” cho các hộ dân cư trên địa bàn; trao tặng mô hình “Em nuôi của Đoàn” với các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập” và tổ chức tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường phường Đông Lương. Tổng giá trị các hoạt động hơn 20

triệu đồng. Ngoài ra Thành đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc tổ chức đồng loạt các hoạt động vệ sinh môi trường xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, tổ chức các Hội thao, Hội diễn văn nghệ,... tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, cổ vũ không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đề phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 15 năm ngày thành lập thành phố đi vào chiều sâu, Thành Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động lồng ghép triển khai các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiên phong đảm nhận các công trình, phần việc khó. Trong đó, các phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo, đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân lập nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả. Bên cạnh việc chỉ đạo các đơn vị đoàn triển khai phong trào thi đua đặc biệt đảm bảo sáng tạo, phong phú, thiết thực, hiệu quả, Thành Đoàn đã tổ chức các hoạt động huy động đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng tích cực các hoạt động, sự kiện quan trọng của thành phố. Qua đây, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong tham gia xây dựng chính quyền các cấp.

Ngoài ra, Thành đoàn luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần... Tuổi trẻ thành phố Đông Hà tích cực tham gia nhiều hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính

trị, trật tự an toàn xã hội. Thanh niên xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu..., thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần giáo dục truyền thống cho đoàn viên, phát huy vai trò của tổ chức đoàn. Trên khắp các tuyến đường, tổ dân phố, người dân dường như đã quen thuộc với màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên.

Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn toàn thành phố đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát huy tinh thần cách mạng của cha anh đi trước, tuổi trẻ Đông Hà luôn gương mẫu đi đầu, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Thời gian tới, tuổi trẻ Đông Hà tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục của đoàn để xây dựng một thế hệ thanh niên trẻ, khỏe, năng động, hoài bão bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại. Mỗi công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa của tuổi trẻ toàn thành phố cũng chính là những bông hoa tươi thắm chào mừng sự kiện kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố (11/8/2009 - 11/8/2024); đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU HÚT CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI II

Bài & ảnh: **LÊ VĂN PHÚC**

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố



Hội nghị thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đông Hà đến năm 2025

Xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II được xác định là mục tiêu chính trị quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết đòi hỏi thành phố phải tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển đô thị.

Đông Hà là đô thị tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và thương mại của tỉnh Quảng Trị có xuất phát điểm thấp, quy mô kinh tế hạn chế, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập so với nhiều đô thị tỉnh lỵ của các địa phương khác. Thành phố xác định nhiệm vụ thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị

là yêu cầu cấp thiết khách quan. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo và hỗ trợ nguồn lực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh, thành phố đã nỗ lực, phát huy nội lực, đặc biệt từ năm 2022 đến nay thành phố Đông Hà đã thực hiện tự thu cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên. Để tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 27/7/2021 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đông Hà; UBND thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để tăng thu ngân sách đảm bảo nhiệm vụ chi, mặc dù những năm qua do ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch covid 19, nhưng thành phố đều cơ bản

chủ động cân đối thu chi ngân sách theo tiêu chí đô thị loại II.

Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch tốt sẽ có dự án tốt, dự án tốt sẽ thu hút được nhà đầu tư tốt; thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi trong việc xây dựng và phát triển thành phố; tích cực triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 15/6/2023; tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường để thu hút đầu tư, huy động nguồn lực để đầu tư các dự án khu đô thị hiện đại, đồng bộ. Chú trọng đầu tư các công trình trọng điểm, chiến lược để mở rộng không gian phát triển thành phố về các hướng thuận lợi, nhất là về phía Bắc và phía Đông, hướng biển, liên kết chặt chẽ với các đô thị ven biển, Khu kinh tế động lực Đông Nam của tỉnh, Khu đô thị sân bay nhằm tạo không gian, dư địa, động lực mới cho phát triển của thành phố; tiếp tục định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, lấy trục sông Hiếu làm trục trung tâm.

Huy động và ưu tiên nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh; quan tâm bố trí nguồn lực để giải quyết những vấn đề hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bức thiết, giao thông, thoát nước đáp ứng yêu cầu của người dân; cùng với việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố đã ưu tiên xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025, phân đấu huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đạt 1.520 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố kết hợp khai thác quỹ đất, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển. Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.

Thành phố đã chủ động, tích cực đề xuất, phối hợp các ngành cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thu hút các dự án từ nguồn vốn ODA nhằm triển khai các dự án có quy mô lớn, như dự án GMS do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư đã hoàn thành; Dự án Phát triển đô thị miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, với tổng mức đầu tư 1.152 tỷ đồng do



Khu Vincom Shophouse Royal Park TP. Đông Hà

UBND thành phố làm chủ đầu tư đang được triển khai với nhiều công trình lớn, có tính đột phá.

Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn khó khăn, xác định nguồn vốn đầu tư công mang tính định hướng dẫn dắt; nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách mang tính quyết định, thành phố đã tích cực huy động mọi nguồn lực, nhất là thu hút các dự án đầu tư có sử dụng đất đầu tư xây dựng phát triển thành phố; huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm”, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm 2021-2023 đạt 19.168 tỷ đồng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tăng cường phối hợp xúc tiến, kêu gọi đầu tư triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư đồng bộ và hiện đại; phát triển quỹ nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và thị trường bất động sản; mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải; cải tạo, chỉnh trang đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và nâng cao chất lượng

đô thị, đến nay dự án Khu tổ hợp Vincom Shophouse Royal Park, Khu đô thị, nhà phố tại Công viên Fidel... đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố; hiện có 20 dự án đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 2.388 tỷ đồng.

Đến nay, Đông Hà đã trở thành đô thị loại II như kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, cùng với những dự án đầu tư đã và đang triển khai thực hiện đang mở ra cho thành phố Đông Hà một thời cơ mới, một nền tảng vững chắc để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, tiếp tục xây dựng đô thị hiện đại, phát triển bền vững trong thời gian tới, xứng tầm là đô thị tinh lý, trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế và thương mại của tỉnh Quảng Trị, là đô thị đầu cầu trên hành lang kinh tế Đông Tây.

Đông Hà đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ xứng tầm đô thị trung tâm

Bài & ảnh: **NGUYỄN THỊ THÙY NGÀ**
Trường Phòng Kinh tế thành phố

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Trị và là vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị. Trong những năm qua, thành phố luôn dẫn đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và luôn đạt mức tăng trưởng cao qua các thời kỳ. Với những lợi thế và vai trò quan trọng của mình, thành phố Đông Hà đã được tập trung nhiều nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bước đầu đã có bước phát triển đáng kể, trong đó có lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Những năm gần đây, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Lượng hàng hóa phong phú và lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Doanh thu các ngành dịch vụ của thành phố có sự tăng trưởng nhanh. Năm 2023, giá trị sản xuất ngành dịch vụ của thành phố đạt 11,769.1 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2022; chiếm 64,4% trong cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn.

Thương mại dịch vụ của thành phố phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng với hệ thống các siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn như Siêu thị Coopmart, các siêu thị điện máy, hệ thống cửa hàng Winmart, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân... Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng năm UBND thành phố định kỳ phối hợp với các chuyên gia tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh kiến thức pháp luật trong kinh doanh, văn

minh thương mại, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử.

Đông Hà là một trong những địa điểm được lựa chọn tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch của tỉnh và cả nước như tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á Quảng Trị năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; Lễ hội Vì hòa

bình năm 2024; Hội nghị ngành Công thương, Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Trị năm 2024 và nhiều hội chợ triển lãm hàng hóa khác của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh... nhằm giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, thành phố



Co.opmart Đông Hà luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Phan Quỳnh

được UBND tỉnh lựa chọn thí điểm xây dựng tuyến phố đi bộ, ẩm thực tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Các loại hình cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đa dạng, phong phú với quy mô và loại hình khác nhau, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 17 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành; 57 cơ sở lưu trú, trong đó có 2 khách sạn 4 sao, 5 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao và 45 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, lưu trú của du khách khi đến với thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ngoài ra, khu tổ hợp trung tâm thương mại và nhà phố liền kề Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển tại thành phố Đông Hà, với quy mô 13,2 ha gồm trung tâm thương mại và 523 căn shophouse, nhà liền kề cùng hệ thống tiện ích, dịch vụ đồng bộ hứa hẹn đưa Đông Hà trở thành một trong những địa điểm an cư hấp dẫn nhất của khu vực miền trung.

Hoạt động dịch vụ ăn uống được đầu tư, mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều nhà hàng có địa điểm rộng, cung cấp các loại hình dịch vụ ăn uống bình dân và cao cấp phục vụ người dân và du khách. Theo thống kê, hiện số cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn gần 500 cơ sở.

Công tác quản lý Nhà nước về thương mại dịch vụ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo



Phòng Kinh tế thành phố phối hợp Hội Phụ nữ thành phố tập huấn kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các chủ cơ sở, nhân viên bán hàng các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn thành phố - Ảnh: Phan Quỳnh

tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh thương mại, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường bình đẳng trong kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, thành phố vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: Thành phố chưa khai thác được hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, du lịch, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe...; các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ nhiều nhưng chưa hiệu quả (như khu phức hợp Chợ đêm Phường 2, ..); hạ tầng thương mại phát triển chưa tương xứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, một số chợ trên địa bàn cơ sở hạ tầng xuống cấp, làm mất mỹ quan đô thị; sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh doanh ở các chợ truyền thống bị trầm lắng, chững lại gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của các hộ tiểu thương.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, xứng tầm đô thị trung tâm, thời gian tới,

thành phố tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, thu hút đầu tư vào các trung tâm mua sắm, các khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái hồ Khe Mây, Hồ Méc, cụm dịch vụ dọc bờ kè sông Thạch Hãn, sông Hiếu,... Phối hợp với các ngành cấp tỉnh hoàn thành các thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án Tổ hợp thương mại chợ Đông Hà ven sông Hiếu; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các ngành thương mại dịch vụ; triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ, du lịch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, tạo kỷ cương và môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh thương mại, ứng xử có văn hóa, đạo đức trong kinh doanh, kết hợp hài hòa giữa phát triển dịch vụ và du lịch, tạo điểm nhấn cho thành phố.

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Bài & ảnh: HOÀNG THANH SỰ
Giám đốc Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố

Thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2024), Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II (dự kiến); xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại và có ý nghĩa to lớn, với tinh thần chủ động, khẩn trương, trên cơ sở các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố giao, Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn, UBND thành phố tổ chức thành công các hoạt động chào mừng mang lại hiệu ứng tích cực.

1. Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng thành phố Đông Hà năm 2024, Liên hoan đã mang đến một đêm hội văn hoá nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn do hàng trăm diễn viên quần chúng đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trường học, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố biểu diễn đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng khán giả.

2. Phối hợp với Công ty cổ phần VietRace365, Câu lạc bộ Quảng Trị Runners tổ chức thành công Giải chạy Marathon thành phố Đông Hà năm 2024. Đây là Giải có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đông Hà, với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ mọi miền trong nước và nước ngoài cùng 700 vận động viên là cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chạy đồng hành. Sự thành công về mọi mặt của một giải đấu lớn đã tạo



Sôi nổi liên hoan văn nghệ quần chúng thành phố Đông Hà năm 2024

nên dấu ấn quan trọng trong phong trào thể dục - thể thao của thành phố và mang đến nhiều ý nghĩa về mặt xã hội, nhân văn.

3. Tổ chức thành công Giải đua Xe Đạp thành phố Đông Hà mở rộng lần thứ IV năm 2024 - Cúp Huda vào sáng ngày 04/8/2024. Giải đã thu hút trên 300 vận động viên nam, nữ đến từ 39 câu lạc bộ xe đạp thể thao các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các cuộc tranh tài tại các nội dung thi đấu của giải đã diễn ra sôi nổi, gay cấn và hấp dẫn, các tay đua nam, nữ

đều đã thể hiện sự nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất. Giải năm nay có nhiều điểm mới, nổi bật hơn những giải trước trước, đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa trên 300 triệu đồng góp phần nâng tầm quy mô của giải. Điều này được thể hiện rõ trong khâu tổ chức, cơ cấu giải thưởng và nhận được sự quan tâm từ các câu lạc bộ xe đạp thể thao trên toàn quốc. Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng cao, đã tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn, kịch tính trên đường đua.



Giải chạy Marathon thành phố Đông Hà năm 2024

Giải khép lại thành công trên nhiều phương diện, tạo dựng được uy tín trong các giải đua xe đạp phong trào toàn quốc. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố Đông Hà mở rộng phát triển giải lên tầm cao mới, trở thành sân chơi lớn quy tụ các tay đua tài năng trong, ngoài nước tham gia tranh tài, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Trị nói chung, thành phố Đông Hà nói riêng đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch của địa phương.

Bên cạnh chuỗi các hoạt động đã tổ chức thành công, đến nay một số nhiệm vụ trọng tâm đang gấp rút triển khai thực hiện đó là:

Đây mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên

các phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài, phóng sự trên hệ thống phát thanh thành phố và các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng về các sự kiện có ý nghĩa quan trọng này; qua đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng góp sức chung tay của các tầng lớp nhân dân, đẩy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi hướng đến chào mừng. Đồng thời, tập trung xây dựng

kịch bản và tổ chức ghi hình thực hiện các phóng sự ngắn truyền hình, với mục tiêu đặt ra là phóng sự có chất lượng cao, phản ánh trung thực, khách quan quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Đông Hà; tuyên truyền những chủ trương, quyết sách đúng đắn gắn với dấu ấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền, thể hiện những tiềm năng, lợi



Lãnh đạo tỉnh, thành phố Đông Hà và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tặng hoa, cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ xe đạp thể thao và trọng tài



Các vận động viên tranh tài sôi nổi, hấp dẫn tại Giải đua Xe đạp các câu lạc bộ thành phố Đông Hà mở rộng lần thứ IV năm 2024 - Cúp Huda

thể và những thành tựu nổi bật mà thành phố Đông Hà đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, qua đó cán bộ và nhân dân cảm thấy tự hào, phấn khởi về sự phát triển đi lên của thành phố Đông Hà.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đang được tiến hành triển khai thực hiện đồng bộ, đa dạng trên các loại hình, chuẩn bị về cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống cùm, giá đỡ hư hỏng, panô cổ động, thiết kế makét, nội dung tuyên truyền; hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho diện mạo đô thị thành phố, toát lên được không khí tung bừng, rực rỡ cờ hoa trong

ngày hội lớn, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ và Nhân dân về truyền thống anh hùng cách mạng và những thành tựu đạt được trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới của quê hương, đất nước.

Một hoạt động điềm nhân rất quan trọng đang được Trung tâm nỗ lực chuẩn bị đó là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II, được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân đón đợi; vì vậy, chương trình nghệ thuật phải có quy mô và đạt chất lượng cao, thông qua nghệ thuật biểu diễn phải khái quát được bề dày lịch sử, bản sắc văn hoá, truyền thống anh hùng cách mạng và thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển của thành

phố Đông Hà, tạo được sự cuốn hút, hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Trước nhiệm vụ chính trị trọng đại, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND & UBND thành phố, Trung tâm VH-TT-TDTT thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2024) và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II được thành công tốt đẹp./.

Đã từng có một Đông Hà như thế

ĐÀO TÂM THANH

Hiện thời, Đông Hà đã chuẩn bị đầy đủ sức vóc để trở thành đô thị loại II. Ngày 8/8/2024 vừa qua Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II. Đó là một sự thăng tiến rất đáng tự hào đối với mảnh đất và con người Đông Hà. Với riêng mình, nhớ về Đông Hà, trong tôi lại ngoài vọng những kỷ niệm xưa cũ, thuở mới vỡ vạc những chấm phá “làm ăn hai tiếng quen mà lạ” trong hành trình dò dẫm tìm hướng dựng xây cuộc sống mới từ trên bời bời gian khó thời hậu chiến...



Một góc thành phố Đông Hà

Trong bút ký “Khói trắng bay trên đồi Quai Vạc”, viết vào tháng 11/1984, nhà văn Nguyễn Quang Hà có dẫn hai câu ca dao: “Không bột mà gột nên hồ/Tay không mà dựng cơ đồ mới nên” và kể lại rằng: “Khi gặp Nhà máy xi măng Đông Hà, không hiểu sao tôi cứ có cảm tưởng

rằng câu ca dao kia là để dành riêng cho nhà máy này vậy. Nếu nhớ lại ngày hôm qua, vùng đồi Quai Vạc là phòng tuyến kiên cố phía Tây Đông Hà, địch hòng ngăn chặn lực lượng giải phóng thọc từ đường 9 về. Thì đúng vậy, Sư đoàn Quân Tiên phong đã đập nát phòng tuyến này bằng quyết tâm và súng đạn, đại

quân tràn xuống giải phóng Đông Hà, Quảng Trị, phần đất địa đầu của miền Nam bây giờ. Bên vùng Quai Vạc đạn bom, hoang tàn xưa, nay mọc lên một nhà máy xi măng, hai ống khói vươn cao nhả khói bay khoan thai giữa trời xanh. Màu khói trắng nồm nà và màu trời biếc xanh chẳng là một bài ca thanh bình đó sao...”.

Để có một “bài ca thanh bình” như cách nghĩ lãng mạn của nhà văn Nguyễn Quang Hà, tôi biết, những người lãnh đạo thị xã lúc bấy giờ đã “lao tâm khổ tứ” đến nhường nào.

Theo hồi ức của ông Hồ Ngọc Hy, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Hà (1986-1992), dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Đông Hà năm 1977-1978 do Viện Cơ khí động học Trung ương thiết kế rất hiện đại.

Đề phù hợp với tình hình kinh tế và năng lực vận hành lúc bấy giờ, sau khi điều chỉnh thiết kế, nhà máy có công nghệ lò đứng đơn giản, công suất 10.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 7 triệu đồng. Chất lượng xi măng đạt cường độ kháng ép P-400.

Nhà máy xi măng Đông Hà đi vào hoạt động ổn định và

ngày càng nâng dần sản lượng, chất lượng, từ 3.021 tấn vào năm 1981 tăng lên 4.100 tấn vào năm 1985, không những đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, nhà ở của Nhân dân trong tỉnh Bình Trị Thiên mà còn cho các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên và một số địa phương của nước bạn Lào...

Theo đánh giá của những người nặng lòng với Đông Hà từ những ngày vừa được giải phóng (28/4/1972), mảnh đất này từng là biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần vượt khó, sáng tạo trong chiến đấu, lao động xây dựng; là ngọn nguồn cảm hứng của không ít văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý... tài hoa của quê hương, đất nước. Họ đã đến đây và cống hiến cho Đông

Hà những công trình khoa học, những công trình xây dựng cơ bản, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cả những tác phẩm văn học, văn hóa - nghệ thuật... có giá trị.

Một điều thật đáng tự hào là cách đây trên 40 năm, con số thống kê vào năm 1983 cho thấy, Đông Hà đã có 35 xí nghiệp quốc doanh sản xuất, xây dựng cơ bản, 19 hợp tác xã, tổ hợp sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút 65% lao động trên địa bàn vào làm ăn tập thể; đã hình thành hệ thống sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khá vững.

Nhiều xí nghiệp ra đời như Xí nghiệp nhiệt điện diesel, Xí nghiệp nước, Xí nghiệp cơ khí 20/12, phát triển thêm nhiều cơ sở sản xuất chổi đót, mảnh trúc, thêu ren, giày da xuất khẩu, sản xuất thép (Xí nghiệp 20/12), sản xuất đinh, phan



viết thạch cao...

Đặc biệt nổi bật có một số cơ sở sản xuất- kinh doanh, hệ thống hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục... mà các địa phương khác trong tỉnh Bình Trị Thiên chưa có như: nhà máy xi măng, nhà máy bia, nhà máy nước, trạm bơm điện 1.000 kVA với đường dây 35kV, hai chiếc tàu vận tải thủy trọng tải 400 tấn/chiếc, nhà làm việc 3 tầng của UBND thị xã Đông Hà, nhiều trường học, bệnh viện (như Bệnh viện Hà Lan nổi tiếng một thời) được xây dựng kiên cố, khang trang đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em và khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Trong bút ký Đông Hà-con người và thời gian, viết vào tháng 7/1985, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng kể lại

rằng thị xã Đông Hà hồi đó (10 năm sau ngày giải phóng - năm 1982- NV) còn ít dân, vẫn tạo được sức hấp dẫn riêng bằng những mặt hàng tiêu thủ công nghiệp cấp cao... Ngoài những đồ dùng đan bằng dây điện ngũ sắc, các loại thùng nước, bồn giặt, thùng tưới, còn có những loại đỉnh đóng thuyền, những bàn chải làm bằng sợi bao cát, những bộ phận xe đạp sản xuất tại chỗ bằng kỹ thuật dũa và hàn xì...

Trong bút ký này, nhà văn cũng đã cho ta thấy thời bấy giờ thị xã đã phát điện riêng, cụm máy có công suất 300 kW với nhiều mạng lưới tải điện cao thế đường dây 35 kV chuyển điện lên khu vực chuyên canh Cam Lộ và chuyển điện thấp sáng vào tận Huế. Điện nuôi sống công nghiệp thị xã và giải quyết nước cho nông nghiệp.

Cụm máy điện An Thái và Trạm trung gian 1.000 kW bên sông Hiếu cùng với 8 hồ nước dung tích từ 1 triệu đến 4 triệu khối nước.

Với điện và nước, Đông Hà cơ bản tưới đủ vụ đông xuân và 40% vụ hè thu trên tất cả đất nông nghiệp hiện có. Một dấu ấn của Đông Hà sau hơn 10 năm giải phóng đó còn là ở nông thôn, vấn đề cuộc sống coi như đã ổn định; còn lại khu vực thị dân, 80% đã tìm thấy công ăn việc làm trong lao động, xuất khẩu hàng hóa (riêng cây ớt, chỉ tiêu xuất khẩu năm 1985 của Đông Hà là 1 triệu rúp- đô la) và các ngành nghề dịch vụ khác.

Theo nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó là một nét lớn, nhân đạo nhất đối với một thị xã trước kia là quân trấn chỉ sống bằng dịch vụ chiến tranh...



Về lĩnh vực văn hóa- văn nghệ, bộ phim tài liệu lịch sử truyền thông “Mảnh đất và con người Đông Hà” đã được hoàn thành, trình chiếu rộng rãi, tạo ấn tượng tốt đẹp và nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với đông đảo người dân.

Năm 1984, nhóm văn nghệ sĩ trung ương do nhạc sĩ Trần Hoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đông Hà. Đoàn gồm các nhạc sĩ nổi tiếng: Thuận Yến, Tân Huyền, Hoàng Sông Hương và các ca sĩ Thu Hiền, Lê Dung, Hồng Năm... Từ đây, một số bài hát đi cùng năm tháng đã ra đời, như “Nhịp chèo sông Hiếu” của Trần Tích; “Đông Hà, thành phố tương lai” của Hoàng Sông Hương; “Làn khói bay bay” của Trần Hoàn, “Cỏ non Thành Cổ” của Tân Huyền...

Ở một khía cạnh khác, cần phải khẳng định, Đông Hà có được “guồng mặt đô thị” với điểm nhấn là dòng sông Hiếu và cảnh quan hai bên bờ sông mở ra không gian phát triển bền vững như hôm nay cũng chính nhờ sự chuẩn bị cho tương lai của thể hệ đi trước lựa chọn, mở đường.

Đông Hà sau trước vẫn là đô thị gắn với sông nước do nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu giữa 2 con sông quan trọng của vùng Quảng Trị là sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Đông Hà cũng là đô thị

được bao bọc 3 phía bởi 3 con sông: Thạch Hãn, sông Hiếu và Vĩnh Phước.

Ngoài ra còn có Hói Sông và nhiều hồ như hồ: Trung Chi, Khe Mây, Đại An, Khe Sấn... Dọc đôi bờ sông Hiếu có ruộng vườn trù phú, có sản vật đa dạng với cảnh sắc non nước hữu tình ở vùng hạ lưu, đã được học giả Dương Văn An cảm tác khen ngợi: “Thượng Độ, Hạ Độ mặt trăng trên nước, trăng ngân”; “Thượng Độ, Hạ Độ dãy núi ngoài mây, xanh biếc”...

Trong bài báo: “Suy nghĩ về cách đặt vấn đề quy hoạch thị xã Đông Hà” đăng trên báo Quảng Trị ra ngày 3/8/1989, kiến trúc sư Bùi Hiệt có viết: “Tinh lý của một tinh thông thường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một tỉnh. Quy hoạch thị xã Đông Hà cũng là làm nhiệm vụ tổ chức lại hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ cho nền sản xuất, đời sống, văn hóa của toàn tỉnh ngày một nâng lên, chứ không chỉ phục vụ cho nhu cầu thị xã, mà còn có tầm chiến lược của cả tỉnh. Đến lượt mình, thị xã Đông Hà như là một đối tượng, một chỉnh thể phục vụ cho mục đích chung đó. Vậy thì phải tạo cho bản thân Đông Hà có một cấu trúc hợp lý, đủ mạnh, đủ khả năng lan tỏa, ảnh hưởng ra cả tỉnh.

Quy hoạch thị xã Đông

Hà không chỉ có “mục đích tự thân”. Một đô thị ra đời và phát triển theo quy luật riêng của nó, thậm chí những khả năng xung quanh đô thị lại có tác động hầu như quyết định đến tính chất, quy mô và hình thái của đô thị.

Với Đông Hà, tôi nghĩ chính cảng Cửa Việt đóng vai trò quyết định đó. Nếu đường 9 đã góp phần sinh ra thị xã Đông Hà thì cảng Cửa Việt sẽ nuôi dưỡng, làm cho đô thị này lớn lên gấp bội”. Trong quá trình phát triển, dự phóng này của kiến trúc sư Bùi Hiệt đã được kiểm chứng và tỏ rõ sự “có căn cứ” của nó.

Có một nhà văn hóa nước ngoài từng nói, đại ý rằng, cách thức để nhận ra diện mạo của quê hương chính là phải rời xa nó; cách thức để tìm về quê hương là hãy tìm nó trong tâm hồn mình, trong ký ức, trong hoài niệm...

Hoàn toàn không như một mô hình mẫu, làm ra để mọi người đến chiêm ngắm, một đô thị sinh ra, lớn lên, dù có chăm chút đến đâu cũng không bao giờ toàn bích trong ước vọng của nhiều người bởi sự “thay da đổi thịt” từng ngày, trong đó không phải sự thay đổi nào cũng mang lại hiệu quả tức thì mà không có vấp vấp, bất cập, trăn trở...

Do vậy, nhớ về Đông Hà, tôi chỉ nhớ những điều đáng nhớ...

ĐÔNG HÀ - XƯA VÀ NAY



ĐÔNG HÀ - XƯA VÀ NAY



Công viên Lê Duẩn



Một góc thành phố Đông Hà hôm nay



Đông Hà đổ nát sau chiến tranh